

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn
tại buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Thạnh về tình hình kinh tế - xã hội
10 tháng và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022**

Ngày 30/10/2021, tại Trụ sở UBND huyện Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với UBND huyện Vĩnh Thạnh về tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022. Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Nội vụ, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Cục Thống kê tỉnh; đại diện Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Thạnh và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan của huyện Vĩnh Thạnh. Sau khi nghe Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

I. ĐỐI VỚI HUYỆN VĨNH THẠNH

Trong 10 tháng năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự nỗ lực của các cấp, các ngành của huyện nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh có nhiều khởi sắc, đời sống người dân ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, huyện Vĩnh Thạnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; do đó, để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022 đã đề ra, cùng với việc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đã nêu trong Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022, huyện Vĩnh Thạnh cần tập trung bám sát các nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện giao, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu nêu trên; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan rà soát các chỉ tiêu, số liệu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; chủ động làm việc với Cục Thống kê tỉnh thống nhất biểu mẫu, phương pháp tính toán số liệu để cập nhật, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và của tỉnh. Nắm chắc và phân tích các chỉ tiêu, số liệu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, kê cả dự địa phát triển kinh tế, nhất là về sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi), nuôi trồng thủy sản và lâm nghiệp để tập trung chỉ đạo, điều hành thúc đẩy phát triển kinh

tế của địa phương. Quán triệt các chỉ tiêu số liệu phát triển kinh tế - xã hội, hướng dẫn, định hướng cách thức thực hiện và phương pháp quản lý, điều hành cho UBND cấp xã để cùng thống nhất thực hiện trong toàn huyện.

2. Quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất nông nghiệp của người dân, kịp thời đề ra giải pháp cụ thể hỗ trợ, khuyến khích, định hướng người dân đẩy mạnh trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ và tăng cường áp dụng phương thức sản xuất mới, cơ giới hóa..., nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Trong đó, tập trung phát triển hoạt động chăn nuôi (bò, heo, gà đồi), nuôi cá nước ngọt gắn với kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người dân; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cây trồng phù hợp với các loại đất, ưu tiên chuyển đổi trồng các loại cây ăn quả, cây sắn với các giống mới, cao sản, chống chịu dịch bệnh để thay thế dần cây keo, xây dựng vùng nguyên liệu từ cây sắn để phục vụ các nhà máy chế biến tinh bột sắn trên địa bàn huyện nói riêng và cả tỉnh nói chung; chủ động làm việc với Công ty TNHH Tinh bột sắn Nhiệt Đồng Tâm để trao đổi thống nhất phương án quy hoạch vùng nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm sắn trên địa bàn, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát quy hoạch theo hướng chuyển đổi đất trồng rừng sản xuất sang trồng cây ăn quả, cây sắn, rau màu có giá trị kinh tế cao. Phối hợp với Sở Công Thương tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hỗ trợ người dân; gỡ gỡ các thương nhân trên địa bàn để trao đổi, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho người dân; tạo điều kiện thuận lợi để thương nhân buôn bán, đồng thời theo dõi giám sát giá cả, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, thu nhập của người dân. Đồng thời, thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái gắn với hỗ trợ người dân tiêu thụ đặc sản địa phương, mở rộng kinh doanh buôn bán, dịch vụ ăn uống,...

3. Thường xuyên làm việc, trao đổi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; động viên, khuyến khích doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm 2022; hỗ trợ doanh nghiệp xử lý, khắc phục các tồn tại về ô nhiễm môi trường, lao động, đất đai,... nhằm duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh; phát huy hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ trên địa bàn.

4. Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn; chú trọng công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số; phân công cán bộ bám sát địa bàn, vận động, hỗ trợ người dân đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chủ động phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả các chương trình, chính sách ưu đãi về vay vốn giải quyết việc làm, sản xuất kinh doanh, giúp người dân yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người có công cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai quyết liệt công tác phòng, chống các dịch bệnh Covid 19 và các dịch bệnh nguy hiểm ở người trong dịp cuối năm 2022. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nâng cao chất lượng giáo dục gắn với ngăn chặn tình trạng bỏ học trong học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số .

5. Tập trung thực hiện công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường sinh thái; quan tâm dọn dẹp tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp tại các địa điểm thu hút khách du lịch, nhất là khu vực suối Tà Má, xã Vĩnh Hiệp. Tập trung tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong Nhân dân về trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, điểm chăn nuôi tập trung, chăn nuôi nông hộ; vận động người dân thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt; tổ chức kịp thời, hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, không để xảy ra tồn đọng ảnh hưởng đến môi trường. Quan tâm kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị, nơi làm việc.

6. Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng; tập trung xử lý dứt điểm, ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà ở, công trình trái phép, nhất là tại khu vực rừng phòng hộ; đồng thời, quan tâm giải quyết kịp thời đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư sửa chữa, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Quan tâm vận động quần chúng, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp dân, xử lý đơn thư.

7. Tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là an ninh tuyến núi, khu vực giáp ranh với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai; tăng cường cảnh giác, ngăn chặn kịp thời, triệt để các thế lực chống phá, thù địch lợi dụng vấn đề tranh chấp đất đai, dân tộc để kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Lực lượng Công an xã chính quy phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

II. ĐỐI VỚI CÁC SỞ, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN

1. Cục Thống kê tỉnh: Chỉ đạo Chi cục Thống kê huyện phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của huyện Vĩnh Thạnh rà soát, thống nhất phương pháp tính toán và điều chỉnh, cập nhật lại các chỉ tiêu số liệu thống kê về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện để phù hợp với tình hình phát triển của địa phương, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 10/11/2022.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ hỗ trợ chuyển giao các giống cây trồng mới mang lại hiệu quả kinh tế, nhất là giống cây ăn quả, cây mì nhằm thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa huyện Vĩnh Thạnh; tăng cường hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại địa phương, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 11/2022.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn huyện Vân Canh triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 15/11/2022.

4. Sở Công Thương: Chủ động liên hệ, kết nối Sở Công Thương các tỉnh trong cả nước để nắm bắt tình hình thị trường, nhu cầu tiêu thụ, giá cả các sản phẩm chủ

lực của địa phương,... đưa ra dự báo, định hướng kịp thời, giúp doanh nghiệp, người dân thuận lợi gia nhập thị trường, mở thị trường mới và điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường.

5. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành Đề án bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, nhất là trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh, đảm bảo cơ sở triển khai thực hiện ngay từ đầu quý I/2023.

III. VỀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA HUYỆN VĨNH THẠNH

Giao các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động phối hợp hướng dẫn, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của huyện Vĩnh Thạnh theo quy định, tạo điều kiện tối đa để huyện Vĩnh Thạnh phát triển, có Văn bản trả lời cho UBND huyện Vĩnh Thạnh và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Đối với các vấn đề vượt quá thẩm quyền, nghiên cứu đề xuất UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- LĐ, CVVP UBND tỉnh;
- TCT của Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Ngọc An